
sþ. 119. Fyrirspurn [109. mál]
til heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra um stefnu í málefnum vímuefnaneytenda.

Frá Kristínu S. Kvaran.

Hefur ríkisstjórnin markað stefnu í málefnum vímuefnaneytenda?


